
รายงานการประชุม 
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลกระบี่นอย  

วันศุกร ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย (ช้ัน 3) อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 ...........................................................  
ผูมาประชุม 

1. นายโชคนรินทร ขาวเหลือง  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ บุญทองแกว   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายนพดล หวังกอ   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นายวาสนา นะบุตร   ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี  
5. นางสาวอุษา สายเส็น   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
6. นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต  ตําแหนง ปลัดเทศบาล  
7. นางสุภานันท เจริญพานิช  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
8. นายสุเทพ บัวแกว   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
9. นางจิรา ไกรนรา   ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
10. นางสาววรรณพร เอ่ียมเสง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
11. นายนิรุตติ์ มีมะแม   ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
12. นางสาวมยุรี สรหงษ   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

(รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา)   
13. นางมาลิสา ยืนยง   ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ  

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางอนิษา แกวมา   ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
  

ผูไมเขาประชุม 

1. นายไชยยศ กัณหกุล   ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 
2. นางสาวมิรัญตี เต็งชู   ตําแหนง ครู คศ.1  

(รักษาราชการแทนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
3. นางสาวเกษร หอกุล   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  

 
                           

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบ่ีนอย ประธาน :  

- กลาวเปดการประชุม  

 
 
 
 

 

/ระเบียบวาระ 

ปฏิบัติงาน 

ตามขอบขายงาน 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ : 
 : 

 
ตามที่เทศบาลไดรวมตอนรับการตรวจเย่ียมเทศบาลตําบลกระบี่นอยในวันที่ 28 มกราคม 2561 โดยในวัน
ดังกลาวเปนวันทําบุญเล็กของการมาปฏิบัติงานยังสํานักงานแหงใหม ชวงเชาไดมีพิธีทางศาสนาพุธ และชวง
บายเปนพิธีทางศาสนาอิสลาม ซึ่งพิธีทําบุญใหญอาจจะทําในชวงวันที่ 13 เมษายน 2561 โดยเปนวัน
ผูสูงอายุ คาดวาในวันดังกลาวสํานักงานเทศบาลคงแลวเสร็จ 

 : 
 

ขอขอบคุณพนักงานทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีเมาวลิดกลางและ 
จัดแขงขันทักษะทางวิชาการตําบลกระบี่นอย ระหวางวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยนครกระบี่ 
ซึ่งการดําเนินการโครงการฯผานพนไปไดดวยดี 

 : 
 

เทศบาลจะดําเนินการการจัดการแขงขันกีฬาสีภายใน โดยการแบงบุคลากรออกเปนสี ใชสนามอันดามัน 
สปอรทคลับซึ่งเปนสนามหญาเทียม โดยคาใชจายนายกฯ เปนผูรับผิดชอบ ในการแบงสีใชริบบ้ินผูกขอมือ
ของแตละสี กิจกรรมในวันดังกลาวจะมีการแสดงบนเวที มีร่ําวงเวียนครก อาหารและเครื่องดื่มพรอม 
ประเภทกีฬาเปนกีฬาฟุตบอลชาย-หญิง,แชรบอล ทั้งนี้มีการแลกของขวัญซึ่งราคาอยูระหวางรวมกันพิจารณา
ระหวาง 300.-บาท หรือ 500.-บาท โดยในวันดังกลาวจะมีการจับรางวัลพิเศษมี ทีวี ตูเย็น พัดลม 
การแขงขันเริ่มเวลา 15.00 น. ในการแบงประเภทนักกีฬาคละอายุเพ่ือความยุติธรรมในการแขงขันทั้งนี้
ผูบริหารแยกอยูคละสี ในวันดังกลาวใหมีการแสดงจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบานกระบี่นอย  
โดยจะมีการมอบรางวัลใหกับนักเรียนที่ไดรับรางวัลในการแขงขันทักษะวิชาการในวันดังกลาวดวย สอบถาม 
มีผูไดรับรางวัลก่ีคน ประเภทอะไรบาง 

 

นางสาวมยุรี สรหงษ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (รักษาราชการแทนผูอาํนวยการกองการศึกษา) : 
 : นักเรียนที่ไดรับรางวัลในการแขงขันทกัษะวิชาการ ดังนี้ 
  - โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 
   - เหรียญทองจํานวน 4 เหรียญ รายการดังนี้ 
    - การตอเลโก ปฐมวัย จํานวน 3 คน 
    - เกมสทายซิเสียงอะไรเอย ปฐมวัย จํานวน 2 คน 
    - การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย จํานวน 2 คน 
    - คัดลายมือภาษาไทย จํานวน 1 คน 
   - เหรียญเงนิจํานวน 4 เหรียญ รายการดังนี้ 
    - คัดลายมือภาษาไทย จํานวน 1 คน 
    - คิดเลขเร็ว จํานวน 1 คน 
    - วาดภาพระบายสี จํานวน 2 คน 
    -  ทักษะทางคอมพิวเตอร จํานวน 1 คน 
   - เหรียญทองแดง จํานวน 1 เหรียญ 
    -  ทักษะทางคอมพิวเตอร จํานวน 1 คน 
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง 
   - เหรยีญทองแดง จํานวน 1 เหรียญ 
    - การตอเลโก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง จํานวน 3 คน 
 

/รวมจํานวน... 
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  รวมจํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 17 คน เสนอใหมอบรางวัลในวันเด็กเนื่องจากในวันดังกลาวจะมีผูปกครอง

ของนักเรียนมารวมงานดวย 
มติท่ีประชุม : มีมติในที่ประชุมดังนี้ 
 : การจัดกิจกรรมการสานสัมพันธเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประจําป 2561 นัดประชุมในวันพุธ ที่ 10 มกราคม 

2561  เวลา  09.30 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลกระบี่นอย ชั้น 3 
 : การแลกของขวัญในราคา 300.-บาทขึ้นไป 
 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 : ไมม ี
มติท่ีประชุม : - 
 

ระเบียบวาระที่ 3   
สํานักปลัดเทศบาล :  
นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล : 
 : สํานักปลัดเทศบาลมีการดําเนินโครงการ รายละเอียดโครงการฯ ดังนี้ 
  1. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลกระบี่นอยประจําปงบประมาณ    

    2561 ดังนี้ 
  - 15 มกราคม 2561 บรรยายการอบรมโดยอาจารยไมตรี ทองประวัติ ณ หองประชุมเทศบาล ชั้น 3  

(ทุกคนเขารวมกรณีไมมีภารกิจงานสําคัญ) 
  - 22 มกราคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ กองรอยฝกรบพิเศษท่ี 4 อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ตามสมคัรใจ) 
  - 23 มกราคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช (ตามสมัครใจ) 
  โดยในสัปดาหหนาเจาหนาที่จะดําเนินการสอบถามพนักงานทานใดประสงคเขารวมโครงการฯดังกลาว 
 : งานแผนงานและงบประมาณ โดยนายนิรุตติ์ มีมะแม แจงขอมูลที่เก่ียวของ 
 

นายนิรุตติ์ มีมะแม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ : 
 : งานนิติการมีเรื่องรองเรียน ดังนี้ 
  1. หมู  11 ไดรับเรื่องรองเรียนมีการบุกรุกที่ดินสาธารณะและมีการกอสรางปลูกทับทางสาธารณะ  

โดยเม่ือวันที่ 4 มกราคม 2561 ไดมีประชาชนรองเรียน ทางคณะกรรมการไดตรวจสอบเบื้องตนไดมีการ
ปลูกตนไมและมีการปลูกสรางจริง แตยังไมสามารถสรุปอาณาเขตทางสาธารณะไดชัดเจน เบื้องตน
กรรมการสรุปโดยเชิญผูเก่ียวของมาประชุมหาแนวทางแกไขรวมกัน หากหาทางออกไมไดจะทําการรังวัด
แนวเขตทางสาธารณะใหชัดเจน ใชหลักกฎหมายเขาชวย เบื้องตนไดรายงานขอมูลใหคณะกรรมการ 
ศูนยดํารงธรรมเมืองกระบี่ทราบแลวและรายงานผูบริหารอีกครั้ง โดยเชิญผูบริหารเขารวมประชุมดวย 

  2. หมูบานทิวเขามีการรองเรียนการทิ้งขยะหลังบาน ซึ่งกรรมการไดเขาตรวจสอบเปนบานแบบหองแถวยาว  
ไมสามารถเขาพ้ืนที่ที่ เปนปญหาได เนื่องจากในวันดังกลาวไมมีทั้ งผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน 
ดังนั้นคณะกรรมการจะลงพ้ืนที่อีกครั้งเพ่ือไดขอมูลที่ชัดเจน  

/เมื่อวันที่... 
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 : 
 

เมื่ อ วั น ที่  4  มกราคม  2 5 6 1  งาน กฎ ห มายและน าย เอกภพ  พ ฤษ ชั ยนิ มมิ ต  ป ลั ด เท ศบ าล  
ไดเขาพบ กอ.รมน.จังหวัด กบ. เพ่ือประสานเรื่องการแกไขปญหาการบุกรุกบริเวณคลองสาธารณะหลังโลตัส 
มีเรื่องรองเรียนสองเรื่อง กรณีแรกรองเรียนในการถมคลองสาธารณะ กรณีที่สองรองเรียนน้ําทวมบริเวณ 
หลังโลตัสซึ่งทั้งสองกรณีไดหารือเบื้องตนกับ พันโทสมภพ วรรณรัตน โดยไดกําหนดแกปญหาในสวนของกรณี
น้ําทวมเปนประเดนแรก ในสวนของกรณีคลองเนียง ทาง กอ.รมน.จังหวัด กบ. จะดําเนินการประสานคาย
คลองทอม เพ่ือจะหาระหวางพ้ืนที่ใกลเคียง กรณีน้ําทวม กอ.รมน.จังหวัด กบ.มอบเทศบาลประสานผูนํา 
ผูบริหารในทองถ่ิน เพ่ือปรึกษาหารือในการแกไขและนัดพบ กอ.รมน.จังหวัด กบ. เพ่ือแกปญหาน้ําทวมใน
พ้ืนที่ดังกลาว ประมาณในเดือนกุมภาพันธ กอ.รมน.จังหวัด กบ. จะประสานกรมเจาทา,กรมที่ดิน,เทศบาลฯ
ดําเนินการรังวัดถนน การรังวัดนายอําเภอคนเกามอบหมายใหเทศบาลดําเนินการเพื่อแกปญหาน้ําทวม  
ทางกองชางดําเนินการประสานที่ดินและนัดหมายที่ดิน โดยไดทําหนังสือไปในวันที่ 4 ธันวาคม 2561  
จนถึงปจจุบันยังไมไดรับการนัดหมายจากที่ดินวาจะรังวัดไดในวันไหน งานนิติการจะดําเนินการจัดทําหนังสือ
สอบถามไปยังที่ดินเพ่ือใหมารังวัดที่ดินอีกครั้ง เทศบาลจะไดดําเนินการในสวนของการแกปญหากรณีน้ําทวม 
เพ่ือแกปญหาในการขุดรอง ขุดคู ในการแกปญหาใหน้ําระบายไปยังคลองเนียงไดในเบื้องตน 

 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 

 : 
 

มอบหมายนายนิรุตติ์ มีมะแม ดําเนินการจัดทําหนังสือทั้ง 3 เรื่อง กรณีของการรองเรียนเสนอนายกฯ 

โดยใหลําดับประเด็นและสรุปทําเรื่องใดสําคัญเปนอันดับ 1,2,3 เพื่อรับทราบถึงปญหาและเพื่อรับทราบใน
แตละกรณไีดดําเนินการไปถึงกระบวนการใด 
 

นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 : 

 
โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบปองกันน้ําทวมพ้ืนที่ชุมชน จังหวัด
กระบี่ ดําเนินการเมื่อวาน (4 มกราคม 2561) ณ วัดถํ้าเสือ โดยมีผูเขารวมประชุม ผูใหญบานหมู 2 
ผูใหญบานหมู 11 และประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 60 คน ซึ่งเปนการทําประชาพิจารณครั้งที่ 2 
(ตามเอกสารแนบที่ประชุม) งบประมาณสามรอยเกาลานกวาบาทเฉพาะของเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
โครงการนี้สําเร็จจะตองมีแบบของกรมโยธาเพื่อเอาไปเสนอสํานักงบประมาณประมาณปนี้ 
 

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม :  
 นางอนิษา แกวมา นักวิชาการสาธารณสุข : 
 : เรื่องรองเรียนน้ําเสียหมู 11 หมูบานทิวเขา ในวันอังคารที่จะถึงกรรมการลงพ้ืนที่เพื่อดูขอมูลเบ้ืองตน 
 : โรงฆาแพะหมู 8 มีปญหา เอกสารขออนุญาตยังมีปญหาตรงคุณภาพน้ําตองผานเกณฑ โดยคุณภาพ 

ขอน้ําจะตองดื่มไดเหมือนน้ําประปา สงมอบเทศบาลฯแลว ตองทําการขอใบอนุญาตใหถูกตองในการขอ
อนุญาตตองดูคุณภาพน้ําประปา ติดปญหาในขอนี้เนื่องจากเปนน้ําประปาภูเขา ตอไปหลังรับโอนตองมี
เจาหนาที่ของเทศบาลดูแลในเรื่องของการทําความสะอาด การเปดปดยังไมมีกรอบและไมชัดเจนในการ
ปฏิบัต ิ

 : โครงการที่ดําเนินการ 2561 เริ่มดําเนินการ ดังนี้ 
  - โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการออกใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดสํารวจใน

สวนของสถานประกอบการใบอนุญาตหมดอายุยังไมตอ ดําเนินการในสวนของการออกใบอนุญาต และ

/เดือนกุมภา... 
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อยูระหวางกําลังดําเนินการสํารวจที่ไมไดขอใบอนุญาตดําเนินการสํารวจเพื่อใหมาขอใบอนุญาตใหถูกตอง 
  - เดือนกุมภาพันธ 2561 ดําเนินการโครงการรณรงคและปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบารวมกับปศุสัตว

อําเภอและจังหวัดในพื้นที่ในเขตหมูบาน 
  - เดือนมีนาคม 2561 ดําเนินการโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 ที่ผานมา ปลัดฯไดเขารวมประชุมที่จังหวัดซึ่งไดรับนโยบายใหมี
อาสาสมัครสิ่งแวดลอม เบื้องตนใหพนักงานทั้งหมดเปนอาสาสมัคร และตัวแทนหมูบานละ 10 คน 
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย 

  - เงินอุดหนุน TO BE NUMBER ONE งบประมาณในการอุดหนุน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถวน)             
โดยอุดหนุนใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ดําเนินการเปนที่เรียบรอย 

  - งานจํากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีประชาชนมาขอถังขยะ 50 กวาราย ซึ่งไดดําเนินการสั่งซื้อไปและ 
จะไดประมาณปลายเดือน เนื่องจากกอนหนานี้อยูในชวงของน้ําทวมและชวงของวันปใหม 

  - กองทุนหลักประกันสุขภาพ บันทึกขอสนับสนุนเพื่อสมทบเขากองทุนสุขภาพ ขอสนับสนุนงบประมาณ 
เทศบาลฯ สมทบไมนอยกวา 50 เปอรเซ็นต งบประมาณสามแสนกวาบาท โดยเทศบาลไดขอ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯไปทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้ 

   1. โครงการพัฒนาคุณภาพสุขภาพอาหารและเด็กตําบลกระบี่นอย 
   2. โครงการควบคุมไขเลือดออกแบบบูรณาการ 
   3. โครงการกระบี่นอยปลอดบุหรี่ 
   ซึ่งยังไมไดดําเนินโครงการ สืบเนื่องจากยังไมไดรับงบประมาณ ทั้งนี้เมื่อไดงบประมาณจะดําเนินการทันที

แตในกรณีควบคุมโรคในพื้นที่ดําเนินการตอเนื่อง 
 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 

 : กรณีมีการรองเรียนไดดําเนินการแกปญหาเรียบรอยทุกกรณีหรือไม สวนในการแกปญหาใหดําเนินการแก 
ใหไดหมดทุกกรณีหรือไม 

นางอนิษา แกวมา นักวิชาการสาธารณสุข 
 : ขณะนี้ไดดําเนินเกือบหมด เหลือในสวนของกรณีของหมู 9 โรงซักรีดยังไมมีขอมูลชัดเจน ซึ่งไดดําเนินการ            

ไปหลายรอบ ติดขัดในสวนของคุณภาพน้ํารอตรวจคุณภาพ ซึ่งผูยืนไดรับปากวาจะไปดําเนินการให แตก็หาย
ยังไมดําเนินการใหเสร็จสิ้น ท้ังนี้เรื่องนี้ผานมาแลวประมาณ 1 ป  
 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 

 : กรณีของหมู 9 ใหทําหนังสือสอบถาม โดยครั้งที่  1 เคาเฉย ครั้งที่ 2 เฉย ครั้งท่ี 3 เฉย ใหดําเนินการ 
ตามความเปนจริงและตามระเบียบของเทศบาลฯ 

กองคลัง 
นางจิรา ไกรนรา ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง : แจงการดําเนินงาน ดังนี ้: 
 : งานพัสดุและทรัพยสิน 
  - รายงานความคืบหนางานพัสดุฯ ไดรับเอกสารเพ่ิมเติมโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายคลองเนียง    

- บานไร จายขาดเงนิสะสม ไดรับเอกสารเรียบรอย พัสดุไดดําเนินการคยีขอมูลเขาระบบ EGP ซึ่งจะ
เสนอใหนายกฯอนุมัติเรื่องในวันจันทร 

/งานจัดเก็บ... 
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 : งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
   - การดําเนินการสํารวจจัดเก็บขอมูลภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ดําเนินการในสวนของการประเมินเบื้องตน

ภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ยอดที่แนนอน ณ วันท่ีผูที่มีหนาที่ตองชําระเขามาประสานในสวนของ
รายละเอียดอีกครั้ง 
 

กองชาง :  
นายสุเทพ บัวแกว ผูอาํนวยการกองชาง :  แจงการดําเนินงาน ดังนี้ 
 : โครงการ MOC มี 2 โครงการ มอบหมายใหนายศักดิ์ชาย ชูคช ดําเนินการ ตามแผนการดําเนินงานตองสง

ธันวาคม 2560 ซึ่งลาชากวาแผนที่กําหนดไว โดยจะสามารถสงใหกับกองคลังไดในวันจันทรนี้ 
 : 

 
โครงการอื่นอยูระหวางการบริหารสัญญา โครงการขยายถนนสายหลังโลตัสและโครงการขยายเขตประปา 
2 โครงการ 

 : 
 

เปนหวงในสวนของโครงการกอสรางสํานักงานในฐานะผูคุมงาน เนื่องจากหลังจากที่เทศบาลเขามาปฏิบัติงาน
ปญหาเกี่ยวกับสํานักงานบางสวนที่บกพรองและไมเรียบรอย โดยเนนตรวจสอบและสํารวจดูภายในหอง 
และกรณีมีปญหาใหทําเปนหนังสือ อาคารดานหลังไมสามารถดูได โดยดานนอกอยากใหเจาหนาที่จอดรถ
ดานนอกเนื่องจากจะมีการวางทอและมีการวางแนวจนกวาจะเสร็จสิ้น โดยในวันนี้สงงานงวดที่ 11 ซึ่งจะ
สวนของชั้น 3 ชั้น 4 ตรวจสอบในสวนของแอรเนื่องจากไมไดใชงาน ดูจากผลสัมฤทธิ์ของเนื้องานและ           

ตามสัญญาการจางงานคาดวาผูรับจางไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดแนนอน เนื่องมาจากงานลาชา 

คาดวาจะตองโดนปรับและผูรับจางขอขยายสัญญาซึ่งไมสามารถขยายไดอีก ซึ่งไมมีเหตุผลที่จะอนุมัติใหขยาย
สัญญาตอไป 
 

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล : 
 : 

 
 
 

ขณะนี้ปลั๊กไฟไม เพียงพอกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  ในสวนของการหาทางแกปญหาดังกลาว 
จําเปนตองจางชางนอกมาดําเนินการให ฝากในเรื่องของความประณีตในดานการทํางานของผูรับจางให
พนักงานทุกคนชวยกันดูสวนที่บกพรอง ในฐานะของการเปนประธานตรวจงานจางในการสํารวจไมสามารถดู
ไดทั่วถึงทุกพื้นที่ของการกอสรางสืบเนื่องจากเปนสถานที่ใหญและมีพื้นที่กวางขวาง 

 : สอบถามไปยังผูอํานวยการกองชางในเรื่องคาไฟขณะนี้ใครเปนผูจาย สืบเนื่องจากเมื่อวานไดมีการเปด
เครื่องปรับอากาศทิ้งไวในหลายๆหอง 
 

นายสุเทพ บัวแกว ผูอาํนวยการกองชาง :   
 : 

 
 

ขณะนี้ยังเปนของผูรับจางเปนผูรับผิดชอบในเรื่องของคาไฟฟา และหลังจากมอบหมายงานแลวผูรับจาง
จะตองรับผิดชอบคาไฟตอไปอีกสามเดือน ทั้งนี้จะนําเรื่องนี้เขาที่ประชุมและบันทึกไวเปนหลักฐาน            
และกรณีที่ไดมีการเปดเครื่องปรับอากาศทิ้งไวสืบเนื่องจากเมื่อวาน (4 มกราคม 2561) มีนัดตรวจงานจาง
ในสวนของเครื่องปรับอากาศกับผูรับจางแตเนื่องจากมภีารกิจหลายดานจึงยังไมไดตรวจ 

 : 
 

แจงเพ่ิมเติมขณะนี้มีความหนักใจในสวนของการรับมอบอาคารของระบบไฟฟา ผูที่มีความเชี่ยวชาญดาน 
ไฟฟายังไมมีบุคลากรที่มีความรูและเชียวชาญ เสนอในการเปดกรอบใหมีการจางพนักงานไฟฟาที่มีความ
ชํานาญในเรื่องดังกลาวโดยตรงเพ่ือการปฏิบัติงานไดตรงตามขอบขายของงานและมีคณุภาพ 

 
 

/นายโชคนรินทร... 
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นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : 

 
-  หองน้ําใหผูรับเหมามาขัดใหใหม ใหแกใหมทั้งหมดและถายรูปไว  
-  พนักงานไปทํางานที่ไหนใหมีแจงไวที่กองเพ่ือทราบ 

-  ไฟฟาสาธารณะผูดําเนินการยังไมเต็มรอย โดยไดรับการแจงขอมูลไฟฟาใชไมได โดยบางสายที่มีปญหาไม
สามารถใชการไดเปนระยะเวลาหกเดือนที่ยังไมไดรับการซอมแซม และแกไข ทั้งนี้ใหมีตรวจสอบไฟฟาสาย
ไหนมีปญหาทั้งนี้ตองเปนถนนสายสาธารณะใหเขาดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการแกไข ทั้งนี้อุปกรณ
กองชางเปนผูดําเนินการจัดซื้อ  

 : 
 

ตามที่ไดประสานนางสาวมาลิสา ยืนยง เรื่องการรับโอนหัวหนาฝายโยธา ตามขอมูลตองขอตําแหนงจากกรมฯ             
โดยจะทราบผลในชวงเดือนกุมภาพันธ 2561 กรณทีี่ไมมตีําแหนงชางไฟฟาใหดําเนินการจางเพ่ิมในตําแหนง
ดังกลาว มอบหมายนางมาลิสา ยืนยง สํารวจและดําเนินการ 
 

นางมาลิสา ยืนยง หัวหนาฝายอํานวยการ : 
 : 

 
กรณีตองการตําแหนงเรงดวนเสนอจางเปนลูกจางกอนในสวนของกรณเีปนราชการตองขอใชบัญชีไปยังกรมฯ 
ทั้งนี้จะดําเนินการสํารวจและปรับกรอบครั้งเดียวเสร็จสิ้น 
 

นายวาสนา นะบุตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย  : 

 : 
 

แจงเพ่ิมเติมในสวนของการซอมแซมไฟฟา บางครั้งเมื่อมีชางจะไมมีพนักงานขับรถ และในบางครั้งเมื่อมี
พนักงานขับรถจะไมมีพนักงานไฟฟา เหตุการณแบบนี้เกิดบอยใหมีการแกไขเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีพรอม 
ในการแกไขเมื่อเกิดปญหา  

 กองการศึกษา 

 นางสาวมยุรี สรหงส หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผูอาํนวยการกองการศึกษา : 
 : โครงการดําเนินการในชวงนี้ ดังนี้ 
  - โครงการวันเด็กแหงชาติดําเนินการในวันเสารที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามขางสํานักงานเทศบาลเกา 

โดยมีโรงเรียนบานทุงพะยอมเขารวมหนึ่งโรง ณ ตอนนี้ของขวัญที่จะมอบใหกับโรงเรียนที่ไมไดเขารวม
กิจกรรม ไดเตรียมไวเรียบรอยแลว หารือผูบริหารสะดวกในวันใดของสัปดาหหนาเพ่ือสงมอบของขวัญ 
ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนบานน้ําจาน 129 ชุด โรงเรียนบานหวางคลอง 12 ชุด โรงเรียนบานโพธิ์เรียง 
354 ชุด โรงเรียนบานเขาตั้ง 154 ชุด และบานนานอก 111 ชุด เสนอในวันที่ 9 มกราคม 2561 
เวลา 09.30 น. เพื่อไดประสานไปยังโรงเรียนผูรับมอบของขวัญตอไป 

  - โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 4 ชั้น จากที่ทางกองฯ ไดทําหนังสือสงไป
ยังจังหวัดเพ่ือปรับเปลี่ยนแบบในชวงเดือนตุลาคม ทางจังหวัดไดแจงกลับมาวาเทศบาลตําบลกระบี่นอย
ขอทําการเปลี่ยนแปลงแบบ กรมถือวาเทศบาลเปลี่ยนรูปแบบเปนของเทศบาลกําหนดเอง ทั้งในสวนของ
แบบและการกําหนด BOQ ใหวิศวกรเปนผูรับรองแบบ ซึ่งไดประสานโยธาธิการจังหวัด แตในเรื่องของ 
BOQ ยังไมถูกตอง และประสานไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดเก่ียวโยง 

ในเรื่องของแบบและการเซ็นรับรองแบบและเซ็นรับรองทดสอบดานเทคนิค โดยไดประสานไปยังกองชาง 
ทั้งนี้มอบหมายกองชางชี้แจงในสวนของแบบและ BOQ ดังกลาว ในขณะนี้อยูในชวงของการดําเนินการ
ของกองชาง เมื่อกองชางไดแบบและ BOQ มาแลวทางกองการศึกษาจะดําเนินการในการประสานกรมฯ
เพ่ือการดําเนินการตอไป 

/นายสุเทพ... 
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นายสุเทพ บัวแกว ผูอาํนวยการกองชาง :   
  : 

 
กอนหนานี้ไดนําเอกสารของแบบทั้งหมดที่กําหนดเปนมาตรฐานของโรงเรียนไปใหคุณอรรถพลดู ซึ่งคุณ
อรรถพลตรวจสอบลึกลงไปไดแจงกลับมาวาแบบของกรมฯดูไมชัดเจน โดยคุณอรรถพลเสนอใหเทศบาล
ไปเอาแบบจากกรมที่ชัดเจนแลวจะเซ็นทางดานเทคนิคใหซึ่งกรณีดังกลาวในชวงข้ันตอนกอนหนาปใหมที่
ไดดําเนินการผานมา และเมื่อวาน (4 มกราคม 2561) ไดประสานไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด              

ในสวนของการขอลายเซ็น สืบเนื่องจากโครงการฯเปนการของบประมาณจากกรมฯ ซึ่งผูที่จะเซ็นแบบ
วิศวกรขององคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เปนผูตรวจสอบทางดานเทคนิค ประเดนแบบที่เสนอจังหวัด
จังหวัดแจงวาเปนแบบของเทศบาลฯกําหนดเอง โดยความเปนจริงแบบเปนไปตามมาตรฐานของกรมฯ 
ดังนั้นไดขอสรุปวาแบบตัวนี้เทศบาลเมือง เทศบาลอาวลึกใต ไดขอทําการปรับปรุงแบบ ในการปรับปรุง
แบบคือการเปลี่ยนแปลงแบบบางสวน วิศวกรในการเซ็นคือ สย ซึ่งจะมีกระผม นายกฯและปลัดเทศบาล 
สย.เปนคนลงนาม ทั้งไดประสานเปนการสวนตัวโดยมีคุณทนงศักดิ์จะเปนผูเซ็นเอกสาร และไดประสาน
ไปยังผูอํานวยการกองการศึกษา และผูอํานวยการศึกษาจะประสานตอไปยังผูบริหารเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง                 
หากเปนไปตามขอตกลงนี้จะดําเนินการในการประสานไปยังคุณทะนงศักดิ์เพื่อการเขียนแบบและ 
การปรับปรุง BOQ ตามแบบตอไป ทั้งนี้หากตกลงตามนี้ขอเวลาในการประสานคุณทะนงศักดิ์เพื่อการ
ดําเนินการตอไป 
 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : มอบหมายนายยงยุธ บุญทองแกว และนายนภดล หวังกอ รองนายกฯ มอบของขวัญวันเด็กใหกับโรงเรียนที่

ไมไดเขารวมกิจกรรมวันเด็กของเทศบาลในวันและเวลาดังกลาว 
มติท่ีระชุม  :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
นายนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย : 
 : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเนนย้ําในการบริการของครู ไมวาจะเปนอาหาร การดูแลเด็ก ในการสงบุตรหลานมาเรียน

ที่ศูนยฯ ในการที่ผูปกครองบางคนมองวาบุตรหลานของตนจะไมมีความปลอดภัยในการมาเรียน เสนอให
การปฏิบัติหนาที่ไมแบงวาใครเปนลูกใคร ปฏิบัติใหเหมือนกันทุกคน 

 : 
 

คนงานหัวหนาทุกกองรับผิดของลูกนองของตนเอง ขณะนี้เมื่อไมมีงานคนงานจะไปนั่งโซนดานหนา ซึ่งดูเปน
ภาพลักษณไมเหมาะสมกับองคกร 

 : 
 

เสนอใหมีการกรองผูมาติดตอกอนการเขาพบผูบริหาร ปจจุบันไมมีการกรองผูเขาพบบริหาร เมื่อมีผูมาติดตอ
จะเดินเปดประตูเขาไปหาผูบริหารโดยตรงถึงหอง 
 

นางสาวมยุรี สรหงษ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา : 
 : 

 
ตามขอมูลที่นายนภดล หวังกอแจง ในวันนี้ทางกองการศึกษาไดนัดประชุมพนักงานเพื่อรับทราบขอมูล 

เท็จจริงดังกลาวเพื่อรับฟงขอมูลทั้งสองฝาย ทั้งนี้ในชวงบายของวันนี้ เรียนเชิญ นายยงยุธ บุญทองแกว  
รองนายกเทศมนตรีฯ เขารวมในการประชุมชวงเวลาดังกลาว 
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นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 

 : 
 

เมื่อเรารูวาเกิดปญหา เมื่อทราบตนเหตุปญหา ใหพูดคุยเพ่ือแกปญหาไมใหเกิดขึ้นอีก ใหมีการสลับเปลี่ยน
หองในการเรียนการสอนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

 : 
 

เสนอใหแบงมีเจาหนาท่ีหนาหองนายก 1 คน เพ่ือการตอนรับผูมาติดตอ ประชาสัมพันธใหนั่งบริเวณชั้น 1
เพื่อการสอบถามการมาติดตอของประชาชน ใหมีการบริหารจัดการในเรื่องดังกลาว โดยขางลางใหมีรูป
รัชกาลที่ 10 ตรงทางเขาจัดพ้ืนที่ใหมีตนไม  

  กรณีพนักงานทํางานมาแสกนแลวหายไมใหเกิดขึ้นอีก ในสวนกรณขีองพนักงานชายนับถือศาสนาอิสลาม 

ในการไปละหมาดในวันศุกรใหเขาปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 14.00 น. โดยในแตละกองใหหัวหนากองเปนผู
ควบคุมดูแล และใหทําหนังสือเวียนแจงเพ่ือพนักงานทราบ 

 : 
 

ตามที่ไดจัดงานเลี้ยงสานสัมพันธพ่ีนองชาวเทศบาลเสนอใหเขารวมทุกคนทั้งนี้สามารถพาครอบครัวเขารวม
การดําเนินการในการจัดงานเลี้ยงสานสัมพันธพ่ีนองชาวเทศบาลและการจัดการแขงขันกีฬาภายใน
มอบหมายใหนางสาววรรณพร เอี่ยมเสง และนางมาลิสา ยืนยง เปนผูดําเนินการ รวมไปถึงการจัดแบงสี 
เพ่ือทําการแขงขันกีฬาดังกลาว 
 

นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  : 
 : 

 
ตามที่งานการเจาหนาที่จะมีการดําเนินโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตําบลกระบี่นอย ประจําปงบประมาณ 2561 ระหวางวันที่ 22 – 23 มกราคม 2561 นั้น เจาหนาที่
ผูเก่ียวของประกอบดวย 

  1. นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล 
  2. นางสาววรรณพร เอ่ียมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
  3. นายนิรุตติ์ มีมะแม หัวหนาฝายอํานวยการ 
  4. นางสาวพิชญนาฏ เวชกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  เดินทางเพ่ือสํารวจพื้นที่ในการดําเนินการโครงการดังกลาวในวันจันทร ที่ 8 มกราคม 2561  

 

นายวานสา นะบุตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย  : 

 : 
 

สอบในการยายที่ทําการสํานักงานเทศบาลแหงใหมไดดําเนินการจัดทําปายหรือมีการประชาสัมพันธใหกับ 
ผูมาใชบริการเพ่ือทราบหรือไม  
 

นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  : 
 : ไดมีการดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธโดยแยกเปนจุดๆ ดังนี้ 
  1. หนาสํานักงานเทศบาลเกา 
  2. สามแยกกระบี่นอย 
  3. หนาวัดโพธิ์เรียง 
  4. หมู 8 
  ทั้งนี้จะมีการติดตั้งปายในวันนี้ โดยชวงดังกลาวทางรานติดในชวงของวันขึ้นปใหม 
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นางอนิษา แกวมา นักวิชาการสาธารณสุข  : 
 : แจงเพ่ือทราบตามที่นางราตรีรัตน เกกินะ ตําแหนงผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข ไดสอบบรรจุแตงตั้งเปน

ขาราชการตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ณ องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน โดยบรรจุในวันที่  
1 กุมภาพันธ 2561                                           

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา 11.57 น. 
 
                  ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางสาวปณัฐติยา เหมหา) 
              ผูชวยบุคลากร 
 
 
              ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาววรรณพร  เอ่ียมเสง) 
        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


